



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 30 เมษายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10380

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 56.23 Ad Value: 87,156.50 PRValue (x3): 261,469.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรมพินิจฯ ผนักเอไอเอส เปิดโครงการญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์ผ่าน AIS Fibre ให้ผู้...

## กรมพินิจฯ ผนักเอไอเอส เปิดโครงการญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์ผ่าน AIS Fibre ให้ผู้ปกครองได้ติดต่อสื่อสารกับเด็กๆ จากสถานพินิจฯ ได้ทุกที่ทั่วโลก



นายสหกรณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา หัวหน้าส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส พร้อมด้วยนายศรัณย์ ฝิโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจพิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส ร่วมเปิด “โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบครัวได้เยี่ยมเยียนส่งกำลังใจถึงเยาวชนในสถานพินิจฯ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยมือถือ โดยไม่ต้องเดินทางมาเยี่ยมถึงศูนย์ฯ ด้วยเทคโนโลยีเอไอเอส ไฟเบอร์ เครือข่ายไฟเบอร์แท้ 100% ที่จะทำให้สัญญาณภาพในระหว่างการโทรเยี่ยมเป็นไปอย่างคมชัด เสถียร ไม่กระตุก, ระบบ Smart Messaging เชื่อมต่อกับ

แห่งแรกที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ และแห่งที่สองที่จังหวัดราชบุรี

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจใช้บริการ “โครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์” มีขั้นตอนการเยี่ยมเยาวชนได้ง่ายๆ ดังนี้

1. ก่อนจะใช้งานได้ ผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนรับการตรวจสอบ เพื่อยืนยันการเป็นผู้ปกครองโดยกรมพินิจฯ และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Skype for Business ผ่าน Apple iTunes หรือ PLAY STORE
2. ทุกครั้งที่ต้องการเยี่ยมญาติ ผู้ปกครองจะต้องทำการนัดหมาย กำหนดวัน-เวลา ในการเยี่ยมเยาวชนกับกรมพินิจฯ
3. รอรับ LINK จาก SMS จากนั้นกดโทรผ่าน LINK ก็ จะเข้าสู่ระบบ “ญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์” ในลักษณะ VDO Call ได้ทันที

ความร่วมมือของโครงการญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์ผ่าน AIS Fibre ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในความห่วงใยที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันมอบให้แก่เยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานพินิจฯ ได้มีโอกาสเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวให้กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แม้จะเคยทำผิดพลาดไป แต่เมื่อพวกเขาได้มีโอกาสกลับตัว ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแล้ว สิ่งเหล่านี้ จะช่วยผลักดันให้ทุกคนสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและมีความรู้ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.djop.go.th](http://www.djop.go.th) หรือ โทร. 0-2141-6470



Solutions Skype for Business ที่จะส่งแจ้งเตือนไปยังญาติฯ ให้สามารถกด Link จาก SMS ที่ได้รับแล้วโทรเข้ามาเยี่ยมบุตรหลานผ่านทางมือถือในลักษณะ VDO Call ได้ทันที อีกทั้งสามารถรองรับการโทรเยี่ยมได้สูงสุดถึงครั้งละ 5 สาย พร้อมๆกัน จากหลากหลายสถานที่ ช่วยให้ผู้ปกครองที่ไปทำงานต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างประเทศสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัจจุบัน เปิดใช้งาน 2 แห่ง